

สกอ. จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

26 มิถุนายน 2561 นางสาวชฎารัตน์ สิงห์เดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญูพิจารณาแบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และบรรยายเรื่อง “บทบาทอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฯ แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ



ผู้ช่วยเลขาธิการ สกอ. กล่าวในตอนหนึ่งว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยกำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ผ่านกลไกการตรวจติดตามตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ “พิชญูพิจารณา” (Peer Review) ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา กับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนอย่างแพร่หลาย และเป็นสาขาวิชาที่มีผู้ศึกษาเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ระดับ โดยจะขยายผลการตรวจเยี่ยมไปยังสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป



ในการดำเนินการตรวจเยี่ยม สกอ. ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยม จนสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สกอ. คาดหวังว่า การดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมฯ จะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาเอกของไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ผู้ช่วยเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก (นาร่อง) ด้วยกลไกการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ

“พิชญูพิจารณา” ในสาขาวิชาบริหารการศึกษาและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 4 สถาบัน ในปีงบประมาณ 2558 และในปีงบประมาณ 2559-2560 ได้ดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมฯ จำนวน 24 สถาบัน/2 วิทยาเขต 54 หลักสูตร โดยหลังการตรวจเยี่ยมได้จัดประชุมนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมต่อคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบและตระหนักในประเด็นคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของไทย และปีงบประมาณ 2561 สกอ. ได้ขยายผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นๆ จำนวน 17 สถาบัน 56 หลักสูตร

